
 



 

 

NGA: CHO PHÉP MALAWI CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU VÀ PHẾ LIỆU THUỐC LÁ 

25/8 - Rosselkhoznadzor, dưới sự bảo đảm của cơ quan có thẩm quyền của Malawi về 
việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật toàn diện đối với việc cung cấp nguyên 
liệu thuốc lá và phế liệu thuốc lá cho Liên bang Nga, đã dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp các 
sản phẩm này cho Nga từ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Điều này được nêu trong thông 
điệp của Bộ ngoại giao Nga. Rosselkhoznadzor báo cáo rằng họ phát hiện một loài gây 
hại dịch (một loài ruồi gù ăn nhiều (Megaselia scalaris (Loew)) xuất hiện trong các sản 
phẩm thuốc lá từ Malawi trong hai năm qua. Vào năm 2021, 5 trường hợp lây nhiễm 

bệnh trong hàng hóa Malawi đã được ghi 
nhận, trong khi 4 trường hợp trong số đó 
là con ruồi lưng gù được phát hiện ở 
trạng thái sống. Rosselkhoznadzor đã 
chính thức thông báo cho Malawi về tình 
hình hiện tại và yêu cầu tăng cường 
kiểm soát. Đại diện các cơ quan chính 
phủ Malawi cho biết loài ruồi gù ăn tạp 
không có mặt trên lãnh thổ nước này và 
chưa từng được tìm thấy ở những nơi 

trồng thuốc lá và trong nguyên liệu sản xuất thuốc lá. Người ta nhấn mạnh rằng Malawi 
áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu 
chuẩn quốc tế. Mỗi lô hàng trải qua quy trình khử trùng hai lần trước khi vận chuyển, 
sau đó các container với hàng hóa được niêm phong và gửi đến cảng Mozambique, nơi 
chúng phải trải qua một giai đoạn khử trùng khác. Cho rằng ruồi lưng gù thích khí hậu 
ẩm ướt, điều này không đặc trưng cho Malawi, cũng như việc nhập khẩu nguyên liệu 
thuốc lá từ các nước láng giềng bị cấm, đại diện các cơ quan của Malawi cho rằng có 
thể xảy ra việc xáo trộn làm nhiễm hàng hóa trong quá trình bốc xếp hoặc phương tiện 
giao thông. Phía Malawi thông báo sẽ tăng cường kiểm soát đối với nguyên liệu thuốc lá 
xuất khẩu sang Nga, tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thông báo kết quả cho 
Rosselkhoznadzor. (AK&M) 

 
ẤN ĐỘ: HỘI ĐỒNG THUỐC LÁ UPS ANDHRA PRADESH TĂNG QUY MÔ CÂY 
TRỒNG 



18/8 – Hội đồng Thuốc lá Ấn Độ đã ấn định quy mô cây trồng trước vụ mùa 2021–2022 

cho Andhra Pradesh ở mức 130 ngàn tấn, báo The Times of India đưa tin, nhiều hơn 
gần 15 ngàn tấn so với quy mô vụ mùa năm ngoái. Quyết định cho phép canh tác một 

vụ mùa lớn hơn này được thúc đẩy bởi mức giá hợp lý mà các thương nhân chào mua 
cho vụ thuốc lá gần đây nhất. Vào tháng 

4, Hội đồng quản trị đã tăng quy mô vụ 

mùa 2021–2022 cho Karnataka từ 88 

ngàn tấn của năm ngoái lên 97 ngàn tấn. 

Hội đồng quản trị đã cắt bớt quy mô cây 

trồng cho Andhra Pradesh và Karnataka 

sau khi xảy ra đại dịch Covid-19. Nhưng 
với việc các thương nhân thu mua toàn 
bộ hàng tồn trong kho, Hội đồng quản trị 
đã quyết định khôi phục hoạt động sản 

xuất. Hội đồng cũng bầu K. Vasudeva Rao làm phó chủ tịch nhiệm kỳ một năm trong 
cuộc họp quy mô cây trồng. (Times of India) 

  

ZIMBABWE: NÔNG DÂN PHẤN KHỞI VỚI TRIỂN VỌNG GIÁ SẼ TỐT HƠN TẠI CÁC 
SÀN ĐẤU GIÁ 
10/8 - Nông dân cho rằng khoản đầu tư 60 triệu USD để hồi sinh hệ thống đấu giá thuốc 
lá là liều thuốc bổ thích hợp để đạt được mục tiêu 300 ngàn tấn cho vụ mùa tiếp 
theo. Với mùa tiếp thị thuốc lá vẫn đang diễn ra và chính phủ đã sử dụng 60 triệu USD 

để tài trợ cho ngành lá vàng địa phương, Ban Tiếp thị và Công nghiệp Thuốc lá (TIMB) 
đã đưa ra một cuộc đấu thầu để huy động đầu vào cho 50 nghìn ha trong vụ mùa 

này. ―TIMB đã đưa ra đấu thầu về nguồn 
nguyên liệu đầu vào cho vụ mùa 

2021/22, sau một chỉ thị từ đơn vị cấp 
trên là Bộ Nông nghiệp để phối 
hợp khoanh vùng  hỗ trợ 50 nghìn ha cây 
thuốc lá. Trong thời gian tới, Bộ trưởng 
nhấn mạnh rằng toàn bộ cuộc vận động 
sẽ do AFC Holdings phụ trách‖, Người 
phát ngôn của TIMB, Chelesani Moyo, 

cho biết. Zimbabwe Agricultural Think 

Tank đã hoan nghênh sự hỗ trợ của chính phủ nhưng cho rằng sự tham gia của TIMB 
trong cơ chế tài trợ đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Điều phối viên Tổ chức Tư 
vấn về Nông  nghiệp Zimbabwe, Dickson Kubvakacha,   cho biết: ―Chúng tôi rất vui 



mừng trước sự can thiệp của chính phủ để tận dụng 60 triệu USD để phục hồi hệ thống 
đấu giá. Việc này sẽ thúc đẩy nông dân của chúng tôi thúc đẩy sản xuất, nhưng thách 
thức lớn nhất là sự tham gia của TIMB trong việc cấp vốn cho nông dân. Chúng tôi cảm 
thấy điều này phải được chấm dứt ngay lập tức vì nó vi hiến. Chủ tịch thành lập AFC 
Holdings và Land Bank nên được phép xử lý nguồn vốn địa phương của họ và để TIMB 
tuân thủ nhiệm vụ điều tiết và tiếp thị cây trồng.‖ Theo Đạo luật của Hội đồng Tiếp thị và 
Công nghiệp Thuốc lá năm 2001 - việc tìm nguồn cung ứng hoặc mua sắm các nguyên 
liệu đầu vào nằm ngoài nhiệm vụ của TIMB. (Zimbabwe Broadcasting Corporation 

N ews) 

  

MALAWI: TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CHO CÂY TRỒNG THUỐC LÁ  
07/8 - Ngành công nghiệp thuốc lá của Malawi vẫn có thể tin tưởng vào một tương lai 
tươi sáng vì Giám đốc Ủy ban Thuốc lá (TC), Tiến sĩ Joseph Chidanti Malunga, cho biết 
ngành này vẫn sôi động và tiếp tục là ngành đóng góp đáng tin cậy nhất cho tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) của đất nước. Phát biểu trong cuộc gặp với các nhà báo của 
Media Network on Tobacco (MNT), Malunga cho biết có những người đang phổ biến 
―thông tin sai lệch có tổ chức nhằm gây thất vọng cho ngành công nghiệp thuốc lá đang 

phát triển trong nước,‖ nhưng đảm bảo 
với nông dân rằng họ nên mong đợi sản 
lượng tốt hơn và giá cao hơn cho các vụ 
mùa trong tương lai. Quay về quan điểm 
của mình, Malunga nói: ―Sự thật của vấn 
đề là không phải bất kỳ cây trồng nào 

khác ở Malawi có thể thay thế cây thuốc 
lá ngay bây giờ hoặc thậm chí trong 

tương lai rất xa.‖ Ông này cũng nói rằng 
những người ủng hộ cho việc thay thế cây thuốc lá có một ―chương trình nghị không 

thiện cảm‖ và chỉ đơn thuần là muốn đánh lừa mọi người. Malunga xác định cần phải 
làm gì để đạt được tương lai tươi sáng cho cây thuốc lá. "Tất nhiên, chúng tôi đồng ý 
rằng các quy tắc trong ngành công nghiệp thuốc lá hiện đã thay đổi. Giờ đây, chúng tôi 
phải làm nhiều hơn những gì khách hàng cần, chẳng hạn như đảm bảo rằng thuốc lá 
của chúng tôi không được sản xuất thông qua lao động trẻ em. Nó phải là thuốc lá sạch. 
Nhưng bất cứ điều gì xảy ra, cây thuốc lá không nên là lý do cho việc đa dạng hóa thay 

thế cây trồng," ông này nói. (Allafrtica) 

  

ZIMBABWE: THU HỒI THUỐC LÁ XUẤT LẬU TRỊ GIÁ 10 TRIỆU RUPI Ở NAM PHI 



05/8 - Những người đại diện thu mua trong ngành thuốc lá bị chỉ trích là phá hoại ngành 
này khi bán số thuốc lá không có giấy phép trị giá 10 triệu Rupi sang Nam Phi và các 
loại nước khác một cách bất hợp pháp với chi phí do nông dân trong nước chi trả. Điều 
này diễn ra sau việc thu hồi thuốc lá không có giấy phép từ Zimbabwe vào tuần trước tại 
một nhà kho ở Đông London, Nam Phi, qua đó đã xác thực nỗi lo về nạn buôn lậu và 
các giao dịch chui. Vào tháng trước, Ủy ban danh mục đầu tư về đất đai và nông nghiệp 
của Quốc hội đã nêu ra mối quan ngại tương tự trong chuyến thăm các văn phòng của 
Ban Tiếp thị và Công nghiệp Thuốc lá (TIMB) tại Harare. Các nhân viên chức năng Nam 
Phi, bao gồm cả cảnh sát làm việc với các viên chức của hải quan, xác nhận việc thu 
hồi thuốc lá chưa qua chế biến trị giá 10 triệu Rupi tại một nhà kho ở khu vực Công viên 
Thorn của thị trấn, bị nghi ngờ là được buôn lậu qua Beitbridge Border Post. Một nam 
nghi phạm 31 tuổi đã bị bắt vì sở hữu thuốc lá chưa chế biến và hối lộ nhân viên hải 
quan khi họ chặn một chiếc xe tải hàng thuốc lá không giấy phép. Chủ tịch Ủy ban danh 

mục đầu tư về đất đai và nông nghiệp 
của Quốc hội kiêm Thị trưởng Tư pháp, 
ông Wadyajena hôm qua cho biết: "Đây 
là những vấn đề mà chúng tôi luôn nêu 
ra với tư cách là một ủy ban và chúng tôi 

đã nhận được một số báo cáo về các vụ 
giao dịch chui trong ngành. Đây là những 
việc mà chúng tôi quyết tâm ngăn chặn 
và nhờ các thông tin tiết lộ này, nó chỉ ra 

chính xác những gì chúng tôi đã nói ra dù có nhiều người bị tha hóa hoặc sợ hãi các 
băng đảng và mafia kiểm soát ngành thuốc lá giá trị hàng tỷ USD. Các băng đảng và 

mafia đều khét tiếng và không có gì ngăn cản được ùy ban làm sạch và xử lý sự vụ mụt 
nát này cho đến khi đất nước và nông dân được hưởng lợi." Nghị sĩ Bắc Harare 
Norman Markham nói thêm: "Tôi chưa bao giờ thấy một đại diện thu mua giàu có như 
vậy. Bạn không thể có một quốc gia tài trợ đầu vào và thuốc lá được mua bởi những 
người khác. Những người đại diện đó có hại cho ngành công nghiệp thuốc lá, cho 
người nông dân và cho cả đất nước.‖ (Bulawayo) 

 

NHẬT: ĐỀ XUẤT CỦA JT VỀ VIỆC GIẢM TỔNG DIỆN TÍCH TRỒNG CÂY THUỐC LÁ  
04/8 - Hội đồng thảo luận về cây thuốc lá (LTDC) đã đồng ý đề nghị của Japan Tobacco 

(JT) để giảm diện tích trồng cây thuốc lá tổng tại Nhật Bản. Japan Tobacco (JT) (TSE: 

2914) tuyên bố ngày hôm nay rằng LTDC, dưới sự chủ trì của Yoshitsugu Minagawa, 

công bố quyết định của hội đồng thành phố về giảm tổng diện tích trồng cây thuốc lá 
dựa trên một cuộc khảo sát ý nguyện của nông dân thuốc lá trong việc canh tác cây 



thuốc lá cho hợp đồng mua bán thuốc lá niên vụ 2022. Quyết định này dựa trên sự chấp 
thuận của Hội đồng đối với một đề nghị gửi bởi JT trước đó trong ngày. Trong ngành 

kinh doanh thuốc lá nội địa Nhật, tổng nhu cầu tiếp tục suy giảm trong những năm gần 
đây do các yếu tố cấu trúc như sự sụt giảm dân số trưởng thành và lão hóa trong xã 

hội, cũng như các quy định chặt chẽ liên quan về hút thuốc lá. Bên cạnh đó, đã có 
những thay đổi nhanh chóng trên thị trường trong vài năm trở lại đây, chẳng hạn như 
việc phát triển và cạnh tranh khốc liệt của các phân khúc chủng loại thuốc lá công nghệ 
gia nhiệt/làm nóng. Khối lượng bán hàng của JT do đó tiếp tục giảm tiếp sau sự sụt 
giảm của tổng cầu, bất chấp những nỗ lực nhằm tăng cường dòng sản phẩm dẫn đầu 
của chúng tôi thông qua sự phát triển của loại thuốc lá công nghệ gia nhiệt/làm nóng 

của chúng tôi và để tăng thị phần của thuốc lá. Trước hoàn cảnh này, JT đã đề nghị để 
giảm diện tích tổng trồng cây thuốc lá, với mục đích để bảo đảm một sự cân bằng giữa 
cung và cầu trong thời gian trung và dài hạn, và để xây dựng lại một cấu trúc ổn định và 
bền vững cho việc sản xuất và thu mua lá thuốc lá trong nước. Cụ thể, JT sẽ điều 

nghiên với mỗi nông dân thuốc lá Nhật 
Bản về việc liệu họ có muốn chấm dứt 
trồng cây thuốc lá hay không. Theo 

quyết định này, JT sẽ tóm tắt ý định của 
của nông dân về trồng cây thuốc lá trong 

năm sau khi thực hiện tham khảo ý kiến 
và phối hợp với các đoàn thể của nông 

dân. Dựa trên kết quả khảo sát, JT sẽ 
trình đề nghị của họ đối với lĩnh vực 
trồng thuốc lá và giá mua bán lá cho 

niên vụ 2022 lên LTDC dự kiến vào mùa thu. JT sẽ thông báo kịp thời về bất kỳ vấn đề 
trong tương lai cần phải tiết lộ. LTDC bàn bạc về những vấn đề quan trọng liên quan 
đến việc trồng và mua thuốc lá trong nước để đáp ứng theo yêu cầu của đại diện 
JT. Hội đồng bao gồm không quá 11 thành viên, do JT bổ nhiệm với sự chấp thuận của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính trong số các đại diện của những nông dân thuốc lá trong nước 
và các đại diện học thuật. JT có nghĩa vụ đàm phán hợp đồng với nông dân thuốc lá 
trong nước theo Luật Kinh doanh thuốc lá để xác định tổng diện tích sử dụng cho việc 
canh tác cây thuốc lá và giá cả thuốc lá dựa trên chủng loại và chất lượng. JT cũng 
được yêu cầu phải mua toàn bộ thuốc lá trong nước có thể sử dụng được sản xuất theo 

hợp đồng mua bán. Hợp đồng quy định khu vực được canh tác và giá cả thuốc lá cho 
năm tiếp theo, và trong khía cạnh này JT tôn trọng ý kiến của LTDC. Japan Tobacco Inc 

là một công ty thuốc lá quốc tế hàng đầu với các hoạt động tại hơn 130 quốc gia. Với 
khoảng 58.000 nhân viên, sản xuất và bán một số nhãn hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới 



bao gồm Winston, Camel, MEVIUS và LD. Tập đoàn JT cam kết sẽ đầu tư vào Sản 
phẩm Giảm rủi ro (RRP) và đang tiếp thị sản phẩm thuốc lá công nghệ gia nhiệt/làm 

nóng của mình như thương hiệu Ploom và các sản phẩm thuốc lá điện tử khác với 
thương hiệu logic của nó. Tập đoàn cũng tham gia trong các ngành công nghiệp thực 
phẩm chế biến và dược phẩm. (Market Screener)    

  

PAKISTAN: QUỐC HỘI RA LUẬT ĐỂ ẤN ĐỊNH GIÁ THÀNH CÂY TRỒNG THUỐC LÁ 

02/8 - Chủ tịch Quốc hội, Asad Qaisar Friday, cho biết Quốc hội sẽ ban hành luật để 
điều chỉnh cây trồng và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của nông dân trên cơ sở trực 
tiếp. Ông này đã phát biểu tại một cuộc họp chung với nông dân thuốc lá, ban giám đốc 
và đại diện của Hội đồng Thuốc lá Pakistan. Diễn giả nói rằng pháp luật sẽ giúp giải 
quyết lâu dài các vấn đề của người trồng thuốc và các bên liên quan. Ông đề nghị thành 
lập một ban giám đốc bao gồm đại diện của tất cả các phái chính trị và các tỉnh để sửa 
đổi hiện hành pháp lệnh về thuốc lá. Mục tiêu của ban giám đốc sẽ được nâng cao nhận 

thức về các vấn đề của nông dân thuốc 
lá và chuẩn bị khuyến nghị để giải quyết 
các vấn đề của họ trên cơ sở trực tiếp. 
Ông cũng giao nhiệm vụ cho một tiểu 
ban nông nghiệp ước tính chi phí ngày 
càng tăng của thuốc lá và đề xuất luật để 
tính toán chi phí cho công việc trồng trọt 
thông qua kiểm tra của bên thứ ba. Ông 
ấy nói rằng phủ chính đang làm việc để 
giải quyết các vấn đề của dân và hỗ trợ 

họ, thêm vào đó là phủ chính được đưa ra một thân sách ngân sách với nông dân để 
mang lại lợi ích cho họ và các bên liên quan. Diễn giả nói rằng họ đang nỗ lực hết sức 
để cung cấp mức tối đa hỗ trợ cho nông dân và coi Kamyab Kissan của Chương trình là 
một bước đi của chính phủ theo hướng đó. (Business Recorder) 

  

 

 
  
NHẬT BẢN: PMI CHO RA MẮT IQOS KHÔNG LƯỠI GÀ LÀM NÓNG    



17/8 - Philip Morris International (PMI) ra thông cáo báo chí về việc tung dòng sản phẩm 
thuốc lá làm nóng mới IQOS ILUMA ở Nhật Bản. IQOS Iluma áp dụng hệ thống cảm 
ứng nhiệt thông minh SMARTCORE INDUCTION SYSTEM

TM
 tiên phong và công nghệ 

truyền nhiệt không cần đến lưỡi gà làm 
nóng (heating blade). Dòng mới này sẽ có 
2 phiên bản là IQOS ILUMA PRIME và 
IQOS ILUMA có cùng công nghệ cảm ứng 
nhiệt nhưng với thiết kế đa dạng ông/tẩu 
hút để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. 
Dòng này chỉ sử dụng loại điếu TEREA 

SMARTCORE STICKTM không thích hợp 
cho bất kỳ dóng IQOS trước, vì loại điếu 
mới có chức năng tự động kích hoạt quá 

trình gia nhiệt khi điếu được gắn vào ổng/tẩu hút IQOS ILUMA. Sản phẩm mới được đặt 
hàng online trước từ ngày 17/8 (chỉ ở Nhật Bản), bán tại các cửa hàng IQOS từ ngày 
18/8 và bán trên toàn nước Nhật Bản từ ngày 2/9/2021. Giá bán lẻ công bố ở Nhật Bản 
như sau: 

 1 bộ IQOS ILUMA là JPY 8.980 yen Nhật Bản (khoảng 80 USD) 
 1 bộ IQOS ILUMA PRIME là JPY 12.980 yen Nhật Bản (khoảng 120 USD) 
 1 gói 20 điếu TEREA SMARTCORE STICKTM là JPY 550 yen Nhật Bản (khoảng 

5 USD). (Business Wire) 

  

BANGLADESH: BATB ĐẦU TƯ 3,22 TỶ TK ĐỂ MỞ RỘNG 

14/8 - British American Tobacco Bangladesh (BATB) công bố trong một khoảng thời 
gian 6 tháng sẽ đầu tư đợt hai nhằm mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng từ nước ngoài. Nhà sản xuất thuốc lá ngày công bố kế hoạch về mức đầu tư 3,22 

tỷ Tk vào nhà máy sản xuất tại Savar. Cuối tháng 2 năm ngoái, công ty này công bố đầu 
tư 1,925 tỷ Tk để tăng năng suất sản xuất của nó. Hoạt động thương mại tại nhà máy 

này được dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 

10. Do nhu cầu từ nước ngoài đang tăng 
lên, việc đầu tư được thực hiện theo 
từng bước, giám đốc công ty, Md Azizur 

Rahman, cho biết và nói thêm rằng năng 
lực sản xuất dư thừa khi không có nhu 
cầu sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền. Ông 
này nói: ―Chúng tôi phải cạnh tranh với 
Singapore, Malaysia và các quốc gia 



phát triển khác nhưng chúng tôi có đủ khả năng để cạnh tranh nên nhu cầu của chúng 
tôi đang tăng lên. Trong những tháng gần đây, công ty đã giao  sản phẩm đến Trung 
Quốc, Maldives và các quốc gia khác bất chấp những thách thức của đại dịch. Chúng 

tôi chủ yếu đáp ứng nhu cầu tài chính của mình từ các nguồn nội bộ. Nếu cần, chúng tôi 
sẽ đến các ngân hàng", Rahman nói. Ông này cho biết: ―Các hoạt động mở rộng theo 
kế hoạch mới của chúng tôi sẽ mất khoảng một năm để bắt đầu các hoạt động thương 
mại vì có nhiều việc phải làm. Nếu xuất khẩu của chúng tôi tăng mạnh thì nó sẽ tác 
động tích cực đến toàn bộ nền kinh tế vì ngành liên kết của nó cũng sẽ được thúc đẩy", 
ông này nói thêm. Trong khi đó, công ty này đã công bố báo cáo tài chính nửa năm đầu 
tiên cho năm 2021. Doanh thu thuần của công ty tăng 25% từ 30,7 tỷ Tk lên 38,41 tỷ Tk. 

Trong cùng kỳ, lợi nhuận của nó tăng 43% từ 6,00 tỷ Tk lên 8,62 tỷ Tk. Báo cáo tài 

chính cho biết lợi nhuận được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng về sản lượng bù đắp lại chi 

phí hoạt động tăng cao. Cổ phiếu của hãng sản xuất thuốc lá này đã tăng 0,27% lên 
567 Tk vào ngày hôm qua. (The Daily Star) 

  

AI CẬP: CÔNG TY UNITED XIN GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THUỐC LÁ Ở AI CẬP 
14/8 - Cơ quan Phát triển Công nghiệp (IDA) đã tổ chức một cuộc họp với sự hiện diện 
của 4 công ty để xem xét hồ sơ kih tế kỹ thuật xin cấp giấy phép nhà máy sản xuất 

thuốc lá mới. Ông Ibrahim Imbabi, giám 

đốc Vụ Thuốc lá và Thuốc điếu tại Liên 
đoàn các ngành công nghiệp Ai Cập, cho 

biết Công ty United đã đệ trình hồ sơ 
kinh tế kỹ thuật, trong khi Công ty BAT, 

Tập đoàn Mansour (đại lý của Imperial) 
và JTI của Nhật Bản yêu cầu hoãn 
lại. Ông Imbabi nói thêm rằng các công ty 
này đã có một số bảo lưu về tài liệu 
hướng dẫn điều kiện sửa đổi, bao gồm 

cả yêu cầu kéo dài thời hạn nộp hồ sơ. Yêu cầu này dự kiến sẽ được đệ trình lên Nội 
các. Ông này giải thích rằng một trong những công ty này đã đề xuất tách riêng giấy 
phép thuốc lá truyền thống và giấy phép thuốc lá do giá cả khác nhau. Về phần mình, 
một nguồn tin chính thức xác nhận rằng Eastern Company sẽ nhận được 24% giá trị 
của giấy phép mới được cấp cho các công ty trên, để bồi thường cho công ty quốc 
doanh này trong trường hợp doanh số có thể bị sụt giảm. (Dialy News) 

  

ANH: BÁN RƯỢU VÀ THUỐC LÁ MIỄN THUẾ TĂNG KHI DU LỊCH QUỐC TẾ PHỤC 
HỒI 



Doanh số bán rượu và thuốc lá đã tăng 
50% đến 100% trong những ngày gần 
đây, gã khổng lồ về hàng miễn 
thuế Dufry AG đã cho biết trong một 
bản cập nhật giao dịch nửa năm 

đầu. Nhà điều hành công ty này cho biết 
họ được khuyến khích bởi sự tăng 
trưởng trong khi các hạn chế về đi lại 
vẫn chậm được gỡ bỏ hạn chế đối với 

du khách đến Anh. Những khách du lịch đến từ Pháp không còn phải cách ly trong 10 
ngày kể từ ngày Chủ nhật trong khi các quy định đối với khách đến từ các quốc gia khác 
cũng đã được nới lỏng. Ấn Độ, Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất (UAE) đã chuyển từ màu đỏ sang màu cam, trong khi Đức, Áo, Slovakia, Slovenia, 
Latvia, Romania và Na Uy được chuyển sang màu xanh lục. Thủ tướng Boris Johnson 
đã bác bỏ ý tưởng về theo dõi người du lịch từ danh sách màu cam sau phản ứng dữ 
dội từ lĩnh vực du lịch. (CITYA.M)    

  

MALAYSIA: THUỐC LÁ GIẢM TÁC HẠI ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC GIẢM HÚT 
THUỐC 
11/8 - Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng như chính 
sách và vận động người tiêu dùng tin rằng việc giảm tác hại có thể đóng một vai trò 
quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng. Tại Diễn đàn Giảm thiểu tác hại 
châu Á lần thứ tư năm 2021 được tổ chức hầu như vào cuối tháng 7, họ đã tụ họp để 
thảo luận và chia sẻ thông tin về các phương pháp tiếp cận giảm thiểu tác hại khác 
nhau. Giáo sư David Sweanor, Chủ tịch của Trung tâm về Luật Y tế, Chính sách và Đạo 
đức và là trợ giáo về khoa luật tại trường Đại học của Ottawa, Canada cho biết việc 
giảm tác hại như là một cách để giải quyết vấn đề tiêu thụ thuốc lá là cần thiết để giảm 

số người chết do bệnh liên quan hút 

thuốc lá. ―Chúng tôi đã biết những rủi 
ro từ hút thuốc lá trong nhiều thập 
kỷ. Chúng ta đã biết rằng nguyên nhân 

chính là khói thuốc, chứ không phải là 
nicotine. Chúng ta cũng biết rằng có 
thể cung cấp nicotine theo những cách 
có ít nguy cơ tối thiểu. Chúng ta biết 
nhiều người hút thuốc sẽ chuyển sang 
những sản phẩm này,‖ ông David nói 



thêm, ám chỉ tới thuốc lá không khói và các sản phẩm như thuốc lá điện tử (e-cig) 

hoặc hóa hơi điện tử (vapes), thuốc hít (snus) và các sản phẩm thuốc lá công nghệ gia 
nhiệt/làm nóng. Ông này nói rằng các nước như Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Nhật Bản 
và Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc của họ bằng 
cách khuyến khích người hút thuốc chuyển sang các sản phẩm không khói thuốc và ít 
gây hại. ―Kết quả là, tỷ lệ bệnh tật và tử vong liên quan đến thuốc lá ở Thụy Điển đến 
nay là thấp nhất mà bạn có thể nhìn thấy trong Liên minh châu Âu. Tỷ lệ hút thuốc của 
họ bây giờ là ở mức thấp mà nhiều người sẽ gọi nó là một xã hội không khói thuốc.― Khi 

Na Uy cho phép sản phẩm snus được phổ biến rộng rãi hơn, số người hút thuốc lá đã 
giảm một nửa chỉ trong vòng 10 năm. Khi Iceland cho phép cả hai sản phẩm vapes 
và snus được bán trên thị trường, thuốc lá giảm khoảng 40 phần trăm chỉ trong 3 

năm.‖ Ông này cho biết Nhật Bản cũng chứng kiến sự sụt giảm lớn khoảng 42 phần 
trăm của thuốc lá chỉ 5 năm sau khi các sản phẩm giảm nguy cơ được đưa vào thị 
trường. Tương tự như vậy, ông hy vọng Hàn Quốc giảm hút thuốc lá hơn 40 phần trăm 
trong 3 năm đối với lý do tương tự. ―Chúng tôi đang chứng kiến nhiều quốc gia khác 
đang giảm hút thuốc một cách nhanh chóng với sản phẩm vaping,‖ ông này nói 

thêm. Các chuyên gia đồng ý rằng các nước như Malaysia, nơi hút thuốc đã giữ nguyên 
trong hơn một thập kỷ có thể hưởng lợi từ việc thực hiện chiến lược giảm thiểu tác hại 
thuốc lá. Giảm hút thuốc là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng và nhu cầu của 
chính phủ để xem xét mức độ chiến lược giảm thiểu tác hại có thể giúp họ đạt được 
mục tiêu của mình nhằm hạ thấp tỷ lệ hút thuốc của nước này xuống còn 15 phần trăm 
vào năm 2025. (Malay Mail)   

  

HÀN QUỐC: THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 'LIL' CỦA KT&G CÓ SẴN TẠI 10 QUỐC GIA 

11/8 - KT&G thông báo rằng thuốc lá điện tử "Lil" của họ đã thành công tại 10 nước 
ngoài. Đã một năm kể từ lần đầu tiên công ty xuất khẩu sản phẩm sang Nga vào tháng 

8 năm 2020. KT&G đã ký hợp đồng cung 
cấp thuốc lá điện tử Lil với Philip Morris 
International (PMI) để bán hàng ở nước 
ngoài và ra mắt sản phẩm ở Nga và 
Ukraine vào năm 2020. Nó cũng đã phát 
hành Lil HYBRID 2.0 tại Nhật Bản. Năm 
nay, KT&G đang nhắm đến các thị 
trường mới dựa trên sản phẩm mới Lil 
Solid 2.0. Sau khi ra mắt Lil Solid 2.0 

tại Nga và Ukraina, công ty đã mở rộng thị trường nước ngoài sang Đông Nam Âu và 
Trung Á, bao gồm Kazakhstan, Serbia, Kyrgyzstan, Armenia, Uzbekistan và Bắc 



Macedonia. Lil Solid 2.0 là loại thuốc lá điện tử thế hệ thứ hai được KT&G giới thiệu vào 
đầu năm 2021. Ưu điểm của nó bao gồm nâng cấp hiệu quả sử dụng pin và công nghệ 
làm nóng cảm ứng. Nó có hai màu - xám đá và xanh vũ trụ -– tại thị trường nước 
ngoài. Nó có 7 chủng loại thuốc điếu bao gồm " Fiit Regular", "Fiit Regular Sky" và 

"Fiit Marine." KT&G đang bán 3 đến 4 loại trong số này tùy thuộc vào tình hình địa 
phương. Thuốc lá điện tử đang nhận được phản ứng tích cực từ người tiêu dùng địa 
phương. (Business Korea)   

  

ẤN ĐỘ: PHỤC HỒI LƯỢNG BÁN THUỐC LÁ Ở MỨC TRƯỚC ĐẠI DỊCH LÀ KHÓ CÓ 
THỂ XẢY RA 
08/05 - Sau khi giảm từ 13 đến 15 phần trăm trong năm tài khóa vừa qua, sản lượng 
tiêu thụ thuốc lá được dự kiến sẽ tăng 7-9 phần trăm, khoãng từ 83 – 85 tỷ điếu trong 

năm tài chính này, do thúc đẩy bởi sự phục hồi trong tiêu thụ ngoài trời, và việc hạn chế 
tăng giá. Nhưng điều đó sẽ không đủ để nâng khối lượng lên mức 90 tỷ điếu như đã 

thấy trong năm tài khóa 2020 là làn sóng 
thứ hai của đại dịch Covid-19 đã kềm chế 
sự phục hồi nhu cầu, 
theo Crisil Ratings. Đó là bởi vì, phân 

khúc nhà hàng khách sạn và quán cà 
phê và nơi làm việc bị cấm hút thuốc đã 
khiến việc tiêu thụ ngoài trời không có 

khả năng phục hồi trở lại mức trước đại 
dịch trong tài khóa hiện tại. Tuy nhiên, 
bản phân tích cho thấy doanh thu và khối 

lượng cao hơn, lợi nhuận hoạt động được cải thiện và bảng cân đối kế toán tốt sẽ đảm 
bảo hồ sơ tín dụng lành mạnh của các nhà sản xuất thuốc lá, bốn công ty được xếp 
hạng Crisil chiếm 90% sản lượng của ngành. Lĩnh vực thuốc lá nội địa trị giá 250 tỷ Rs 

bao gồm phân khúc thuốc điếu cao cấp king size (84mm và dài hơn), loại thường (69 
mm) và loại nhỏ (64 mm trở xuống). Trước đại dịch, phân khúc thông thường và mini 
đóng góp lần lượt 40% và 43% trong khi phân khúc cao cấp đóng góp 17% vào tổng 
khối lượng. Tuy nhiên, đại dịch có tác động nhiều đến khối lượng thuốc lá cao cấp king 

size, có thể là do mức thu nhập bị ảnh hưởng nên xu hướng tiêu dùng hàng giá rẻ hơn 
và do việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trong Ngân sách Liên minh năm 2020. Crisil cho 
biết tác động tổng thể đến doanh số bán hàng trong năm tài khóa này sẽ ít nghiêm trọng 
hơn vì tính linh hoạt của cá nhân và các hoạt động sản xuất và phân phối đã không bị 
ảnh hưởng như trong làn song đại dịch đầu tiên. Ngoài ra, việc không tăng thuế đối với 
thuốc lá trong Ngân sách Liên minh trong năm tài chính này, giá sẽ không thay đổi, điều 



này sẽ hỗ trợ việc phục hồi sản lượng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. (Yahoo 

News) 

  

MỸ: PMI MUA NHÀ PHÁT TRIỂN THUỐC HÔ HẤP OTITOPIC 
09/8 - Philip Morris International thông báo mua lại OtiTopic, một công ty phát triển thuốc 
hô hấp của Mỹ với sản phẩm điều trị acetylsalicylic acid (ASA) dạng hít để điều trị nhồi 
máu cơ tim cấp tính. ―Việc mua lại của OtiTopic là một bước thú vị của PMI với tham 
vọng ―Vươn ra ngoài Nicotine (Beyond Nicotine)‖, ông Jacek Olczak, CEO của PMI, cho 

biết trong một tuyên bố. ―Chúng tôi có chuyên môn đẳng cấp thế giới trong việc nghiên 
cứu, phát triển và thương mại hóa các thiết bị tạo khí dung và hít để giúp tăng tốc độ 
cung cấp sản phẩm thú vị này ra thị trường.‖ Việc mua lại này là một phần trong kế 
hoạch của PMI nhằm tận dụng kiến thức chuyên môn, bí quyết khoa học và năng lực về 
thiết bị hô hấp để phát triển một hệ thống điều trị bằng phương pháp hít và truyền dẫn 
thuốc qua đường hô hấp, ngoài các sản phẩm nicotine. Sau khi hoàn thành các thử 

nghiệm lâm sàng và chờ phê duyệt của 
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
Mỹ (FDA), PMI có thể tận dụng chuyên 
môn của mình và khả năng của các công 
ty khác trong danh mục ―Beyond 
Nicotine‖ để đưa Asprihale ra thị 
trường.  Asprihale được đăng ký bằng 

sáng chế, là dạng bột khô để hít của 
ASA được truyền dẫn qua thiết bị tạo khí 
dung đặc thù, dự kiến sẽ qua các thử 

nghiệm lâm sàng để chuyển lên FDA phê duyệt trong năm 2022. Các thử nghiệm lâm 
sàng sớm đã chỉ ra rằng hệ thống sản phẩm xúc tác nồng độ đỉnh trong huyết tương và 
tác dụng dược lực học như mong đợi, tức là, ức chế kết tập tiểu cầu trong 2 phút so với 
20 phút đối với aspirin dạng viên nhai, theo PMI. Tốc độ này là chưa từng có và có ý 
nghĩa tiềm năng đáng kể để cải thiện sự sống còn của bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu 
cơ tim. Jorge nói Insuasty, Giám đốc khoa học đời sống của PMI cho biết, ―Với việc 
mua lại OtiTopic, PMI mong muốn hoàn thành kế hoạch chương trình đăng ký Asprihale 

và đưa điều trị quan trọng này ra thị trường để giải đáp nhu cầu chưa được y tế đáp 
ứng một cách đáng kể cần cho trường hợp lâm sàng nơi mà thời gian được tính bằng 
giây.‖ OtiTopic được thành lập vào năm 2012 như một công ty khởi nghiệp dược phẩm 
sáng tạo và nắm giữ nhiều bằng sáng chế quan trọng, sở hữu trí tuệ khác nhau, và 

trong lộ trình xác nhận 505 (b) 2 qua sự tương tác mang tính xây dựng với FDA. Giao 

dịch này tiếp sau việc mua lại một đơn vị khác ngoài ngành thuốc lá của PMI. Trước đó, 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.pmi.com/media-center/press-releases/press-details/%3FnewsId%3D24241


công ty này đã mua nhà sản xuất dược Vectura và Fertin Pharma (Anh), một nhà sản 
xuất kẹo cao su nicotine nhai. (Tobacco Reporter)     

  

TRUNG QUỐC: TRIỂN LÃM XÌ-GÀ QUỐC TẾ 2021 TẠI THÀNH ĐÔ) BỊ HOÃN LẠI 
06/8 - Hội chợ triển lãm xì-gà quốc tế 2021 (Thành Đô) dự kiến diễn ra vào ngày 8 đến 
10 tháng 11 này đã bị hoãn lại để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả các nhà 
tham dự triển lãm, khách tham quan, và các bên liên quan nhằm tuân thủ chính sách 

quốc gia về phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 của Trung Quốc. Ngày tổ chức  
lại cho hội chợ này sẽ được xác định sau tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. ―Chúng 
tôi đánh giá cao sự quan tâm và ủng hộ đối với hội chợ từ các doanh nhân và những 
người đam mê xì-gà toàn cầu và các ngành liên quan, đồng thời xin lỗi vì sự bất tiện do 
việc trì hoãn gây ra,‖ thư ký của Ban tổ chức Hội chợ Xì-gà Quốc tế 2021 (Thành Đô) 
cho biết. ―Chúng tôi hy vọng các bạn tiếp tục chú ý đến những thông tin tiếp theo của 
hội chợ này và mong chờ các bạn đến Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc để trao đổi 
kinh doanh, nói chuyện và hợp tác vào thời điểm đó.‖ Đây là sự kiên thứ hai của triển 
lãm này. Sự kiện đầu tiên được được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2019 tại Thâm 
Quyến với sự đón nhận nồng nhiệt từ các quốc gia trên thế giới. (Tobacco Asia) 

  

MỸ: BAT CÓ KẾ HOẠCH BIẾN CẦN SA THÀNH CHÌA KHÓA CHO TƯƠNG LAI  
04/8 - Hãng thuốc lá lớn nhất của Anh đang có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh cần sa 

khi tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào thuốc lá truyền thống. British American Tobacco (BAT) 

đã nắm gần 20% cổ phần của hãng sản xuất cần sa y tế Organigram của Canada vào 

tháng 3. Công ty này này đã tiến hành thử nghiệm một dự án hóa hơi (vaping) cần sa thí 
điểm ở Manchester. Công ty hôm nay đã công bố kết quả kinh doanh nửa năm tính đến 
tháng 6, doanh thu tăng 8,1% lên 12,17 tỷ bảng Anh. Kingsley Wheaton, Giám đốc Tiếp 
thị của BAT nói với Chương trình Hôm nay trên Radio 4: ―Khi chúng tôi nghĩ về danh mục 

đầu tư của mình cho tương lai, chắc chắn 
ngoài các sản phẩm nicotine còn là một làn 
sóng tăng trưởng khác đối với chúng tôi 
trong tương lai.‖ Ông này cho biết công ty 
sẽ tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm cần 
sa mới. ―Tôi nghĩ sản phẩm hóa hơi cần sa 
[CBD vaping] là một phần của tương lai, 
nhưng thách thức hiện tại là giảm tác hại 
của thuốc lá và các chất thay thế nicotine, 
khuyến khích mọi người chuyển đổi.‖ Hơn 

một phần ba thu nhập của công ty này tại Vương quốc Anh là từ vaping.  BAT cho biết 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://tobaccoreporter.com/2021/07/09/pmi-to-acquire-vectura-group/
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://tobaccoreporter.com/2021/06/18/pmi-eyes-nicotine-gum-manufacturer/
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://tobaccoreporter.com/2021/06/18/pmi-eyes-nicotine-gum-manufacturer/


hoạt động kinh doanh ―danh mục mới‖ của họ, bao gồm các sản phẩm ngoài thuốc lá 
truyền thống, đã chứng kiến doanh thu tăng 50% lên 942 triệu bảng Anh trong nửa đầu 
năm. Ông Wheaton nói thêm: ―Chúng tôi đang xây dựng các thương hiệu toàn cầu mạnh 
mẽ trong tương lai với các thương hiệu Vuse, Velo và Glo. Những điều này được củng cố 
bởi những hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng và khoa học đa chủng loại hàng đầu 
trong ngành, với việc số hóa ngày càng tăng. Chúng tôi đã đầu tư thêm 346 triệu bảng 
Anh trong nửa đầu năm, dòng tiền từ sự tăng trưởng giá trị liên tục từ các sản phẩm đốt 
cháy và hy vọng sẽ đạt được mục tiêu tiết kiệm 1 tỷ bảng Anh sớm 12 tháng. Sự phát 
triển nhanh chóng của chúng tôi trong các danh mục mới đang mang lại lợi ích đáng kể 
về quy mô và năm 2021 đang được định hình là một năm bản lề trong hành trình hướng 
tới "Một ngày mai tốt đẹp hơn (A Better Tomorrow)" của chúng tôi." Việc này diễn ra một 
ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới coi thuốc lá điện tử là 'có hại' và kêu gọi quản lý tốt 
hơn để ngăn chặn thanh niên  sử dụng các sản phẩm vaping. Ông Kingsley cho biết ông 
có thể sẵn sàng đề xuất việc khử danh nghĩa cần sa tùy thuộc vào quan điểm của ủy ban 
độc lập. Một số tiểu bang ở Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng cần 
sa để giải trí hoặc ban hành đơn thuốc cần sa y tế. Tháng trước, Thống đốc Ned Lamont 
của Connecticut đã ký một dự luật biến nó thành tiểu bang thứ 18 cộng với Đặc khu 
Columbia trong việc hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa để giải trí. Tuy nhiên, việc sử 
dụng cần sa vẫn là bất hợp pháp theo luật liên bang. Luật Connecticut mới cho phép 
người tuổi từ 21 trở lên sở hữu hoặc sở hữu 1,5 ounce ―nguyên liệu thực vật cần sa‖. Họ 
có thể lưu trữ tối đa 5 ounce trong một hộp có khóa ở nhà hoặc trong cốp hoặc hộp đựng 
găng tay trong ô-tô hoặc xe tải của họ. Vào tháng Hai, Cảnh sát ở Oregon đã được chỉ thị 
không bắt giữ những người với một lượng nhỏ ma túy - bao gồm heroin, ma túy đá và 
cocaine. Thay vào đó, những người sở hữu một số lượng nhỏ sẽ phải đối mặt với khoản 
tiền phạt 100 USD hoặc đánh giá sức khỏe. (Daily Mail)         

  

HÀN QUỐC: KT&G ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ KOSHA-MS (ISO 45001) 

03/8 - CEO Baek Bok-in nói KT&G đã nhận được chứng chỉ về hệ thống quản lý an toàn 
và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001) từ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) để ghi 
nhận những nỗ lực tạo ra môi trường làm việc an toàn tại những nơi làm việc chính 

yếu. Đây là một thành tựu đạt được là kết quả của việc quản lý ESG mà KT&G theo 
đuổi. ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và lành mạnh, được ISO và Tổ 
chức Lao động Quốc tế thông qua. Đối tượng của chứng nhận lần này là 5 nhà máy 
thuộc sở hữu của KT&G (các nhà máy 
ở Sintanjin , Gwangju , Yeongju , Gimcheon , Cheonan ). Công ty này đã thiết lập các 
biện pháp phòng ngừa đối với các yếu tố rủi ro khác nhau, có thể phát sinh tại nơi làm 
việc và được công nhận vì sự xuất sắc trong đào tạo an toàn, hoạt động kiểm tra, v.v. Vì 



mục tiêu này, KT&G tích cực đáp ứng đầu vào từ người lao động, trong các chính sách 
lớn thông qua các biện pháp như: tổ chức họp của ủy ban quản trị công nghiệp hàng 
quý giữa lao động và quản lý và xem xét các vấn đề quan trọng liên quan đến an toàn 
và sức khỏe. Hơn nữa, công ty tài trợ một chương trình đời sống làm việc lành mạnh 

của các thành viên bằng cách vận hành 
một hệ thống từ năm 2004, theo đó 
người lao động được kiểm tra hệ thống 
cơ xương của họ cho mỗi quá trình làm 
việc, vì công ty liên tục cải thiện môi 
trường làm việc. Theo một quan chức 
KT&G, ―việc nhận được chứng chỉ ISO 
45001 lần này chứng tỏ rằng công ty 
cung cấp một nơi làm việc với mục tiêu 

rõ ràng và một hệ thống ưu tiên an toàn‖ 
và ―công ty sẽ thực hành quản lý an toàn có hệ thống phù hợp với các tiêu chuẩn toàn 
cầu, để đảm bảo và tôn trọng quyền làm việc an toàn, và do đó tăng cường quản lý 
ESG-drive." Trong khi đó, KT&G tăng tốc đạt được các chứng chỉ an toàn ở Hàn Quốc 
và nước ngoài, để duy trì hệ thống ESG cấp cao nhất trên toàn thế giới. Hệ thống quản 
lý môi trường và chất lượng xuất sắc của công ty đã được công nhận với việc đạt được 
ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 9001 (hệ thống quản lý chất lượng) và các bằng 
cấp khác, và KT&G có kế hoạch mở rộng độ tin cậy của mình trong lĩnh vực môi trường, 
bảo vệ xã hội và quản trị bằng cách tiếp tục đạt được ISO 50001 (quản lý năng lượng) 
và các chứng nhận khác. (KT&G)     

  

INDONESIA: CHÍNH PHỦ CHO PHÉP CÁC NHÀ MÁY THUỐC LÁ TRÌ HOÃN VIỆC 
NỘP THUẾ 
02/8 - Bộ Tài chính nước này đã quyết định cho phép các chủ nhà máy sản xuất thuốc 
lá hoãn nộp thuế tối đa 90 ngày, như là một phần của các biện pháp kích thích phi tài 

chính. Quyết định này được đưa ra theo 
yêu cầu của Hiệp hội các nhà sản xuất 
thuốc lá nhằm nới lỏng việc nộp 
thuế. "Điều này là để duy trì tính bền 
vững kinh doanh và dòng tiền của ngành 
công nghiệp thuốc lá", Bộ giải thích trong 
một tuyên bố được công bố hôm thứ 

Bảy. Chính sách này đã được quy định 
tại Quy chế của Bộ trưởng Bộ Tài chính 



(PMK), tại số 93/PMK.04/2021, liên quan đến Quy chế sửa đổi lần thứ hai của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính, tại số 57/PMK.04/2017. Theo quy định, các doanh nghiệp sẽ được 
phép hoãn nộp theo các mức thuế khác nhau trong vòng thời gian tối đa 90 ngày kể từ 
ngày đến hạn theo quy định hiện hành, đó là ngày 12 tháng 7 năm 2021. Do đó, việc 
chậm nộp các mức thuế khác nhau có thể được thực hiện cho đến 31 tháng 10 năm  
2021.(Antara News) 

 

  

WHO: TRÌ HOÃN CUỘC THẢO LUẬN ĐẦY ĐỦ VỀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ CHO ĐẾN 

ĂM 2023 
17/8 - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tăng gấp đôi nỗ lực chống lại các sản phẩm 

thuốc lá mới với báo cáo mới nhất của tổ chức này nêu rõ ―các mối đe dọa ngày càng 

tăng‖ mà các sản phẩm này được cho là gây ra, đồng thời trì hoãn cơ hội cho tất cả các 

bên liên quan để có cuộc thảo luận thông tin về ngày càng có nhiều bằng chứng chứng 

minh điều ngược lại tại Phiên họp thứ 9 sắp tới của Hội nghị các Bên tham gia Công 

ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá (COP9). Báo cáo lần thứ 8 

của WHO về ―đại dịch‖ thuốc lá toàn cầu 

được công bố vào cuối tháng 7 lần đầu 

tiên trình bày dữ liệu mới về thiết bị 
truyền dẫn nicotine điện tử, chẳng hạn 

như thuốc lá điện tử. ―Dữ liệu‖ cho biết 

bao gồm yếu tố rằng trẻ em sử dụng thiết 

bị truyền dẫn  nicotine điện tử (END), 

chẳng hạn như thuốc lá điện tử, có khả 

năng làm tang việc sử dụng các sản 

phẩm thuốc lá cao hơn gấp ba lần trong tương lai. Tổ chức này cũng khuyến nghị thêm 

các quy định về ENDs để ―ngăn chặn những người không hút thuốc nghiện thuốc lá 

ngay từ đầu, chặn việc tái nghiện thuốc lá trong cộng đồng và bảo vệ các thế hệ tương 
lai‖. Sự phản đối của WHO đối với các sản phẩm thuốc lá mới không có gì mới; tổ chức 

này đã không vững vàng trong lập trường của mình trong thập kỷ qua kể từ khi thuốc lá 

điện tử trở nên phổ biến. Nhưng điều mỉa mai là đối với một cơ quan được coi là cơ 
quan có thẩm quyền trong việc thiết lập chương trình nghị sự y tế toàn cầu dựa trên 

nghiên cứu và bằng chứng khoa học, WHO dường như không dành bất kỳ cơ hội nào 



cho cuộc thảo luận thực chất khi nói đến các sản phẩm thuốc lá mới có thể không gây 

hại đến mức như WHO làm cho thế giới tin vào. Trong một chương trình nghị sự tạm 

thời cho COP9, sẽ được tổ chức hầu như vào tháng 11 này, Ban thư ký FCTC cho biết, 

―Văn phòng đã quyết định rằng các báo cáo do WHO chuẩn bị [báo cáo toàn diện về 

nghiên cứu và bằng chứng về các sản phẩm thuốc lá mới và đang nổi, và Ban Thư ký 
Công ước biên soạn [Những thách thức đặt ra bởi và chủng loại các sản phẩm thuốc lá 

mới và thuốc lá mới nổi, cần được trình bày để cung cấp thông tin và cần có các cuộc 

thảo luận nội dung liên quan sẽ được hoãn lại đến COP10.‖ Điều này có nghĩa là ít nhất 

hai năm nữa WHO sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự, có thể gây ra nhiều tác hại hơn là 
giảm tác hại, bằng cách loại bỏ các lựa chọn thay thế thuốc lá đốt cháy có nguy cơ thấp 

hơn, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp hơn nơi mà WHO có 
nhiều ảnh hưởng hơn, và bỏ qua tất cả (và không cho các quốc gia khác nhìn thấy) 

bằng chứng khoa học chứng minh rằng chương trình nghị sự, chí ít là, đã lệch hướng. 

(Tobacco Asia) 

 

KENYA: CÁC NHÀ TƯ VẤN NÓI LUẬT MỚI ỦNG HỘ CÁC CÔNG TY THUỐC LÁ 

11/8 - Viện Lập pháp Quốc tế (ILA) đã chọc vào lỗ hổng trong Đạo luật Tài chính 2021, 
và cho biết một số thay đổi trong luật sẽ có lợi cho các nhà kinh doanh thuốc lá. Các tổ 
chức phi chính phủ (NGO) làm việc trong chính sách và nghiên cứu lập luận rằng trong 

khi chính phủ phải đưa ra luật làm giảm việc tiêu thụ thuốc lá thì một số khía cạnh của 
Đạo luật lại tạo điều kiện cho doanh nghiệp. ILA trích dẫn Mục 12(d) của Đạo luật theo 

đó thông qua tiểu mục 1(a) lại đặt ra một khía cạnh mới về thuế thu nhập. Tổ chức phi 
chính phủ lập luận rằng phần đạo luật 
này mang lại mức thuế tối thiểu cho cá 

nhân (các doanh nghiệp). Nó quy định 
rằng một người sẽ không phải trả mức 
thuế tối thiểu nếu người đó tham gia 
vào hoạt động kinh doanh mà giá bán lẻ 
được kiểm soát bởi chính phủ, doanh 

nhiệp bảo hiểm, nhà sản xuất, và 

những người này có mức đầu tư tích 
lũy trong vòng 4 năm trước đó được 

xác nhận ít nhất là Sh10 tỷ. Những người khác được miễn trừ là những người được cấp 
phép theo Đạo luật Đặc khu Kinh tế 2015 và những người tham gia kinh doanh phân 
phối có thu nhập hoàn toàn dựa trên hoa hồng. Chính việc miễn thuế cho các cá nhân 

thu nhập dựa vào hoa hồng mà ILA nêu ra các truy vấn trên. ―Các công ty thuốc lá tham 
gia vào việc phân phối để thúc đẩy sản phẩm của họ trên thị trường. Nhiều người trong 



nhóm này,‖ ILA phân tích, ―mặc dù là tích cực đối với các nhóm khác, nhưng nó sẽ 
khuyến khích các nhà phân phối thuốc lá nỗ lực hơn trong việc bao phủ thị trường với 
các sản phẩm thuốc lá và nicotine, do đó làm tăng mức độ phổ biến của các sản phẩm 
cùng loại đối với người tiêu dùng.‖ Tuy nhiên, tổ chức này cũng ca ngợi một số phần 

của Đạo luật mà nó cho rằng đã giải quyết được thách thức về lượng thuốc lá. Đó là 
Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) như được nêu trong Mục 21 của Đạo luật Tài chính (được 
miễn thuế VAT) nhưng bây giờ lại đưa chúng vào khung thuế 16%. Đó là màng 

polythene trơn và giấy bột gỗ 80gsm/67 không hấp thụ polyme. ILA cho biết điều này sẽ 
làm tăng giá thành của các sản phẩm này vì các nhà cung cấp sẽ chuyển 16% VAT cho 
người tiêu dùng. ILA cho biết: ―Một số loại giấy này được các công ty thuốc lá sử dụng 
để đóng gói các sản phẩm thuốc lá và nicotine và do đó, điều này sẽ làm tăng sản 
lượng sản phẩm cuối cùng của họ hơn nữa‖. Khoản 121 tỷ Sh được phân bổ cho Bộ Y 
tế, là cơ quan chính sẽ đối phó với tác hại của thuốc lá, cũng được ILA cho là không đủ 
so với các bộ khác khi đảm trách mục tiêu Bảo hiểm Y tế Toàn dân. (The Standard) 

  

MALAYSIA: CÁC DOANH NGHIỆP VAPES YÊU CẦU CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ 

05/8 - Ngành công nghiệp thuốc lá hóa hơi (vaping) đã trở thành một ngành kinh doanh 

hưng thịnh tại Malaysia, với thị phần 42% tổng thị trường thuốc lá - vượt qua cả thuốc lá 
bất hợp pháp (37%) và thuốc lá hợp pháp (21%), một nghiên cứu của Phòng của 
Thương mại về Vaping Malaysia (MVCC) vào tháng 12 năm 2020 tiết lộ. Nhưng đến 
ngày hôm nay, vẫn chưa có một quy định nào cụ thể quản lý việc bán và sử 
dụng vapes và thuốc lá điện tử (e-cig). Các nhà sản xuất và kinh doanh vapes đã nhiều 
năm kêu gọi chính phủ quản lý ngành công nghiệp. Tuy nhiên, việc buôn bán chất lỏng 

vape có nicotine và e-cig bất hợp pháp vẫn tồn tại ở cấp liên bang, mặc dù chúng được 
bán công khai và dễ tiếp cận. Giám đốc điều hành của JT International Bhd (JTI 

Malaysia) Khoo Bee Leng cho biết hiện tại chưa có quy định tại chỗ để kiểm tra các chất 
lỏng được sử dụng trong vape. ―Tại hầu 
hết các quốc gia nơi mà vaping được 
quản lý, họ có nhãn cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh [trên sản phẩm vape], 

thông báo các thành phần [chất lỏng 

vape] và các sản phẩm sẽ phải qua thử 
nghiệm‖, bà này nói. Việc sử dụng 
diacetyl, một hợp chất mang lại hương 
vị bơ cho chất lỏng vape, có hại cho cơ 
thể.― Diacetyl đã bị cấm sử dụng như một 

thành phần cho chất lỏng vape ở châu Âu và Mỹ. Nhưng vì sản phẩm vape đang được 



nhập vào Malaysia một cách bất hợp pháp, chủ yếu là từ Trung Quốc, người ta không 

biết chúng gồm có những chất gì trong đó―. Đó không phải là tất cả. ―Sự gia tăng sử 
dụng các sản phẩm vape và e-cig trong giới trẻ vị thành niên đang trở thành một vấn đề 
đối với ngành công nghiệp,‖ ông Tengku Aslahuddin Ja'afar, chủ tịch Hiệp hội người 
tiêu dùng vape Malaysia (VCAM), cho biết. (The Edge Markets) 

  
THẾ GIỚI: HỘI NGHỊ VÁC BÊN LẦN THỨ 9 (COP9) 

05/8 - Ban Thư ký Công ước Khung Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO FCTC) bắt đầu đăng công khai các tài liệu văn kiện chuẩn bị cho Hội nghị vác 
Bên lần thứ 9 (COP9) tại https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-

parties/ninth-session-of-the-conference-of-the-parties/main-documents. 

Chủ đề chính của Hội nghị COP9 từ 8 đến 13/11/2021 là ―Kiếm soát thuốc lá trong tình 
trạng khẩn cấp sức khỏe toàn cầu‖ (Tobacco control during a global health emergency) 
được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến trong tình hình đại dịch COVID-19 chưa 

được kiểm soát hiện nay. Việt Nam cũng 
nằm trong số quốc gia đã bào cáo kết 
quả thực hiện WHO FCTC trước thời 
hạn ngày 22/5/2021 do Ban Thư ký 
WHO FCTC gia hạn từ 31/3/2020 cho 
chu kỳ báo cáo định kỳ 2020. Theo 

Chương trình Hội nghị COP9 cho thấy 
Ban Thường vụ COP đã họp và đề xuất 
để Hội nghị COP9 thống nhất chỉ nghe 
trình bày các báo cáo chuyên đề kỹ thuật 

của Nhóm chuyên gia về quản lý các sản phẩm thuốc lá, bao gồm thuốc lá làm nóng 
(heated tobacco products), và các sản phẩm thuốc lá mới và mới nổi (novel and 

emerging tobacco products). Nếu đạt được sự nhất trí theo đề xuất này, Hội nghị COP9 
sẽ gia hạn nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia để tiếp tục cập nhật nội dung các báo cáo 
chuyên đề kỹ thuật trên và trình cho Hội nghị COP10 (dự kiến sẽ tổ chức năm 2023) 
thảo luận và quyết định đưa ra kiến nghị để các Bên tham gia WHO FCTC thực hiện 
các chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá, bao gồm thuốc lá làm nóng (heated 
tobacco products), và các sản phẩm thuốc lá mới và mới nổi (novel and emerging 
tobacco products). (WHO) 

 

BỈ: TRIỆT PHÁ MỘT MẠNG LƯỚI LÀM THUỐC LÁ GIẢ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN 
NAY 

https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-parties/ninth-session-of-the-conference-of-the-parties/main-documents
https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-parties/ninth-session-of-the-conference-of-the-parties/main-documents


05/8 - rạng sáng 4/8, hơn 150 nhân viên hải quan và cảnh sát Bỉ đã đột kích vào 10 
xưởng sản xuất và địa điểm cất giữ thuốc lá lậu ở nhiều nơi trên lãnh thổ nước này như 
Charleroi, Leuze-en-Hainaut, Frasne-lez-Anvaing, Aartselaar, Tongres, Eeklo. Các lực 
lượng an ninh đã bắt giữ 45 đối tượng, thu giữ 21 triệu bao thuốc lá và 17 tấn thuốc lá 
bị thu giữ. Ông Antonio Gallo, quan chức Văn phòng Chống gian lận châu Âu, đây là 
mạng lưới sản xuất và buôn bán thuốc lá giả lớn nhất bị triệt phá trong những năm gần 

đây ở châu Âu. Xưởng sản xuất được 
trang bị đầy đủ để thực hiện các khâu từ 
A đến Z: đầu lọc, lá, vỏ bao, keo dán và 
thuốc lá. Tại đây,  thuốc lá được sấy khô 
trong máy, nghiền nát, đóng gói cùng với 
đầu lọc rồi đưa ra thị trường. Cùng một 
nguyên liệu nhưng được đóng trong 
những nhãn hàng khác nhau. Hải quan 
Bỉ cho biết với việc tăng thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với các sản phẩm thuốc lá và 

tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán thuốc lá, vấn nạn sản xuất thuốc lá lậu đang 
gia tăng ở châu Âu, nhất là ở Bỉ. Riêng năm ngoái, hải quan nước này đã thu giữ hơn 
400 triệu bao thuốc lá lậu, tăng gần gấp 4 lần so với hai năm trước đó. Thuốc lá giả 
ngày càng được sản xuất ở nhiều nơi khác nhau do những kẻ buôn lậu chia nhỏ mạng 
lưới để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Các loại thuốc lá này được chuyển tới 
Pháp hoặc Vương quốc Anh, nơi thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn so với Bỉ và giá bán 
cũng cao hơn. Theo Hải quan Bỉ, chất lượng các loại thuốc lá này rất kém, có thể chứa 
kim loại nặng, và đầu lọc không tốt, rất có hại cho sức khỏe. Tại Bỉ, thuốc lá bị cấm bán 
trực tuyến và các loại thuốc lá lậu thường có giá thấp hơn nhiều so với các loại thật 
được bán công khai. 
 

ANH: PHILIP MORRIS KHÔNG "KÊU GỌI" CHÍNH PHỦ CẤM BÁN THUỐC LÁ ĐỐT 
CHÁY 
04/8 - Trong một cuộc phỏng vấn với UK Telegraph, giám đốc PMI Jacek Olczak và chủ 
tịch PMI André Calantzopoulos tiếp tục nói về nỗ lực của công ty về một ―Tương lai 
không khói thuốc‖. Tờ báo dẫn lời ông Calantzopoulos nói, "thuốc lá điếu nên được coi 
như ô tô chạy bằng xăng và sẽ bị cấm trong vòng một thập kỷ." Và chúng ta lại có 
những cái đầu chống tiêu dùng thuốc lá của các nhà báo gấp gáp đưa ra những tiêu đề 
như ―PHILIP MORRIS KÊU GỌI CẤM THUỐC LÁ ĐIẾU‖. Chỉ vài ngày trước đó, tất cả 
các nguồn tin tức tương tự đã sôi nổi khi báo cáo phản ứng dữ dội về cái gọi là đạo đức 
giả về ý định mua nhà sản xuất thuốc hít Vectura của PMI, và - trong một tuyên bố được 



công bố trên trang web của công ty cách đây vài tháng - cho thấy họ đang chuyển đổi 
thành một ―công ty vì lối sống và sức khỏe của người tiêu dùng‖. Ông 

Calantzopoulos được trích dẫn nói với Telegraph là khó mà ―kêu gọi‖ chính phủ Anh loại 
bỏ chúng và bắt đầu cấm thuốc lá điếu ngay lập tức. Không có thông cáo báo chí từ 
Philip Morris kêu gọi chính phủ Anh hay bất cứ cớ quan chính phủ nào cấm bán thuốc lá 
điếu. (Nếu có văn bản này, Tobacco Asia sẽ đăng tải kịp thời). Mặc dù ông Olczak đã 
nhắc lại lời tuyên bố của ông trong các báo cáo tin tức tiếp theo, đặc biệt là trong một 

cuộc phỏng vấn riêng trên CNN, không có 

―Lời kêu gọi‖ nào của ông về ―cấm bán 
thuốc lá điếu‖. Thay vào đó, cả hai giám 
đốc điều hành đã chỉ ra rằng chính phủ 
trên khắp thế giới ―nên‖ hỗ trợ những 
người hút thuốc lá truyền thống bỏ hút 
thuốc, hoặc ít nhất là ủng hộ họ chuyển 
sang hút thuốc không đốt cháy. Thay vì 

thực tế hiện nay là chống lại các nhà sản 
xuất sản phẩm giảm rủi ro và công bố những báo cáo không dựa trên hoa học về nguy 
cơ sức khỏe của các sản phẩm thay thế thuốc lá. British American Tobacco (BAT) phản 
ứng với các tiêu đề báo chí tiêu dùng kêu gào theo yêu cầu của PMI ―cấm thuốc lá 
điếu‖, CEO của BAT, Jack Bowles, nói một lệnh cấm hoàn toàn sẽ không hiệu quả, và 

rằng cấm thuốc lá sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp thế giới ngầm. Dẫn chứng lệnh cấm 
hoàn toàn thuốc lá trong đại dịch của Nam Phi, Bowles nói, ―việc tiêu thụ không giảm 
một chút nào cả. Và mọi thứ trở nên bất hợp pháp‖ Thay vào đó, Bowles nói BAT sẽ 
quảng cáo sản phẩm có nguy cơ thấp hơn của họ trên bao bì một tỷ gói thuốc lá để 
khuyến khích người hút thuốc chuyển đổi cũng như việc đa dạng hóa chủng loại sản 
phẩm của công ty này. (Tobacco Reporter)        

  

IQOS TẠM DỪNG MỞ RỘNG SAU PHÁN QUYẾT VỀ BẰNG SÁNG CHẾ 
03/8 - Philip Morris USA đã tạm dừng việc mở rộng đối với sản phẩm thuốc lá công 

nghệ gia nhiệt/làm nóng (HnB) IQOS sau phán quyết bất lợi của Ủy ban Thương mại 
Quốc tế Hoa Kỳ (ITC), theo báo cáo của Tạp chí Winston-Salem, trích dẫn báo cáo quý 

II của công ty này. Vào tháng 4 năm 2020, các công ty con của British American 

Tobacco là RJ Reynolds Tobacco Co., RAI Strategic Holdings và RJ Reynolds Vapor 

Co. đã đệ đơn kiện việc vi phạm bằng sáng chế chống lại Philip Morris USA. Đơn khiếu 
nại tập trung vào 3 bằng sáng chế công nghệ HnB do công ty này nắm giữ. Hai bằng 
sáng chế bổ sung liên quan đến một vụ kiện pháp lý riêng biệt trước văn phòng bằng 
sáng chế và nhãn hiệu. Vào tháng 5, bộ phận về luật hành chính của ITC phát hiện ra 
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rằng hệ thống IQOS vi phạm 2 bằng sáng chế của nguyên đơn và đề nghị áp dụng lệnh 
cấm nhập khẩu thiết bị IQOS.  Vào ngày 27 tháng 7, ITC đã chấp nhận xem xét các 

phát hiện và khuyến nghị của thẩm phán luật hành chính về một số vấn đề nhất định, 
bao gồm các vấn đề liên quan đến khiếu nại vi phạm bằng sáng chế và các biện pháp 

khắc phục tiềm năng, bao gồm lệnh cấm 
nhập khẩu thiết bị điện tử IQOS, 
Marlboro HeatSticks và các bộ phận linh 
kiện vào Mỹ và về việc cấm bán bất kỳ 
sản phẩm nào như vậy đã được nhập 
khẩu vào Hoa Kỳ trước đây. Lệnh tối 
hậu của ITC phải được Đại diện Thương 
mại Mỹ và tòa án liên bang xem xét. Do 

sự không chắc chắn này, PM USA đã trì 
hoãn việc mở rộng thêm IQOS và 

Marlboro HeatSticks. IQOS là sản phẩm HnB duy nhất được ủy quyền bán tại Mỹ, nơi 
nó được bán bởi Altria. Năm ngoái, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ 
(FDA) đã cho phép công ty này bán IQOS để giảm mức độ phơi nhiễm của người tiêu 
dùng với các hóa chất độc hại có trong khói thuốc lá. Các sản phẩm IQOS đã ra mắt tại 
các thị trường thử nghiệm ở Atlanta, Georgia vào tháng 10 năm 2019 và Richmond, 
Virginia vào tháng 11 năm 2019. Trong quý thứ hai, PM USA đã mở rộng phân phối bán 
lẻ Marlboro HeatSticks vào Triad và các khu vực thành phố lớn khác của Bắc Carolina 
cũng như bắc Virginia và Georgia. Việc mở rộng này đã góp phần làm cho khối lượng 
bán lẻ của Marlboro HeatSticks tăng gần 40%, bao gồm cả việc đạt 0,8% thị phần thuốc 
lá nói chung ở Atlanta cũng như 0,5% ở Charlotte. (Tobacco Reporter)    

  

BA LAN: CHÍNH QUYỀN NƯỚC NÀY TRIỆT PHÁ NHÀ MÁY BẤT HỢP PHÁP 
03/8 - Các nhà chức trách Ba Lan đã triệt 
phá một nhóm tội phạm có tổ chức liên 
quan đến việc sản xuất thuốc lá bất hợp 
pháp, báo cáo của Europol. Vào ngày 27 

tháng 7, hơn 100 sĩ quan thuộc lực lượng 
biên phòng của Ba Lan đã lung sục các 

địa điểm trên khắp tỉnh Warsaw. Một nhà 
máy bất hợp pháp đã bị triệt phá, và 16 

nghi phạm đã bị buộc tội liên quan đến 
hoạt động sản xuất thuốc lá bất hợp pháp 

này. Hơn 1,6 triệu bao thuốc lá giả đã bị chính quyền Ba Lan thu giữ tại chỗ cùng với 13 
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tấn thuốc lá có thể được sử dụng để sản xuất thêm 13 triệu điếu thuốc khác. Khoản thất 
thu thuế cho kho bạc Ba Lan ước tính vào khoảng €3,8 triệu (4,51 triệu USD). Công 

suất sản xuất ước tính của nhà máy là khoảng 1 triệu điếu thuốc lá mỗi ngày. Thuốc lá 
giả chủ yếu được chuyển đến Anh và Đức, nơi chúng có giá trị lên tới €9,7 

triệu. (Tobacco Reporter)   

  

AI CẬP: PHILIP MORRIS ĐẤU THẦU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ MÁY  
03/8 - Philip Morris International nộp hồ sơ ―kinh tế kỹ thuật‖ đề xin giấy phép thành lập 

nhà máy sản xuất thuốc lá mới ở Ai 
Cập, tờ báo Mubasher đưa tin. Thuốc lá 
Anh Mỹ; Tập đoàn Al-Mansour, nhà 

phân phối các sản phẩm Thuốc lá 
Hoàng gia; và Japan Tobacco 

International đã không đưa ra được đề 
nghị của họ, thay vào đó họ yêu cầu trì 
hoãn quá trình này, theo 

Ibrahim Embaby, người đứng đầu vụ 
thuốc lá tại Cơ quan Phát triển Công 

nghiệp Ai Cập. Ba công ty có những bảo lưu về các điều khoản đấu thầu, đã được sửa 
đổi trước đó. Embaby cho biết yêu cầu của họ sẽ được đệ trình lên thủ tướng Ai 
Cập. Một trong số những công ty này cũng yêu cầu tách giấy phép mới cho thuốc lá 
thông thường và các sản phẩm thuốc lá công nghệ khác, ông này nói thêm. (Arab 

Finance)   

  

 
 

MỸ: KỸ THUẬT MỚI LÀM GIẢM CÁC HỢP CHẤT CÓ HẠI 
Nghiên cứu mới của Đại học Bang North Carolina cho thấy một kỹ thuật mới có thể thay 
đổi sự trao đổi chất của thực vật, khi thử nghiệm trên cây thuốc lá, nó có thể làm giảm 
các hợp chất hóa học có hại, Science Daily đưa tin. Ông De-Yu cho biết: ―Một số kỹ 
thuật có thể được sử dụng để giảm các hợp chất hóa học cụ thể, hoặc alkaloid, trong 
thực vật như cây thuốc lá, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số kỹ thuật này có thể 
làm tăng các hợp chất hóa học có hại khác trong khi giảm hợp chất mục tiêu. Ông Xie, 

giáo sư sinh học thực vật và vi sinh vật tại Đại học Bang North Carolina và là tác giả 
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tương ứng của bài báo mô tả nghiên cứu. ―Công nghệ của chúng tôi đã giảm thiểu một 
số hợp chất có hại — bao gồm nicotine gây nghiện, N- nitrosonornicotine gây ung 

thư (NNN) và các nitrosamine đặc trưng trong cây thuốc lá (TSNA) — một cách đồng 
thời mà không gây bất lợi cho cây trồng.‖ Kỹ thuật này sử dụng các yếu tố phiên mã và 
các yếu tố điều hòa làm công cụ phân tử cho các thiết kế sản phẩm theo quy định 
mới. Bài báo xuất hiện trên Journal of Advanced Research. Cộng sự công trình nghiên 

cứu này, ông Mingzhu Li, là tác giả đầu tiên của bài báo. Các cựu nghiên cứu sinh sau 
tiến sĩ Xianzhi He và Christophe La Hovary là đồng tác giả đầu tiên. Nghiên cứu này 

được hỗ trợ bởi RJ Reynolds Tobacco Co. (Science Daily)       

 
ÚC: ĐÃ PHÁT HIỆN RA CÂY THUỐC LÁ SÁT THỦ !! 

Theo báo cáo từ một số nguồn, có một loại cây trồng mới, được phát hiện tại một trạm 

dừng xe tải ở một nông thôn Úc rình rập và giết sâu bọ. Theo đúng nghĩa đen. Dọc trên 

và dưới thân cây hoặc nhánh của giống cây thuốc lá mới này người ta phát hiện một ổ 

dính bẫy côn trùng, bao gồm gặm nhấm, 

dũa và rệp. Không giống như ruồi Venus 

bẫy và ―tiêu hóa‖ con bọ, cây thuốc lá sát 

thủ này chỉ đơn giản là bẫy và giết bọ, rõ 

ràng là các tuyến dính không tiến lên 

thân cây để tránh gây hại thêm cho cây. 

"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện 

ra chủng loại cây hoàn toàn xa lạ đối với 

nhà khoa học ở vùng đất cằn cỗi như 
vậy, bao gồm loài cây trồng mà chúng tôi 

đặt tên là Nicotiana côn trùng, có các tuyến dính bao phủ tất cả các bề mặt của nó để 

bẫy và tiêu diệt côn trùng nhỏ như gặm nhấm, rệp và ruồi", tác giả nghiên cứu Giáo sư. 
Mark Chase, từ Trường Khoa học Phân tử và Đời sống Curtin và Giáo sư Chase của 

RBG Kew cho biết trong một báo cáo từ Tạp chí Thực vật của Curtis. Ông Chase nói: 

―Đây là lần đầu tiên một chủng loại cây  thuốc lá hoang dã được báo cáo là có thể giết 

côn trùng, vì vậy nó rất có ý nghĩa. Hạt giống từ Úc được trồng ở Anh, và chúng tiếp tục 

giết sâu bọ, "vì vậy bản chất giết chóc quỷ quyệt của nó không bị giảm đi bởi khoảng 

cách quá xa so với quê hương của nó. (Mongabay) 
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